

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH

BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT VỀ
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH
TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2023

Thông tin tác giả: Họ tên: Vũ Văn Toàn
Năm sinh: 1980
Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính
Điện thoại: 0913150409

Thông tin nhân vật: Họ tên: Nguyễn Tuấn Kiệt
Địa chỉ: Trường THPT Hoàng Mai
Điện thoại: 0337952356

Thanh Xuân, tháng 02/2023

NGUYỄN TUẤN KIỆT, TÁM GƯƠNG VƯỢT LÊN HOÀN CẢNH, CHIẾN THẮNG SỐ PHẬN

Là học sinh trường THCS Nhân Chính, quận Thanh Xuân, ai cũng nghe nhắc tên Nguyễn Tuấn Kiệt, cậu học trò có vóc người nhỏ nhắn, nước da trắng, khuôn mặt hiền lành và mái tóc hơi ngả màu vàng.



Nguyễn Tuấn Kiệt (bên phải) trong giờ học

Nguyễn Tuấn Kiệt sinh ngày 28/12/2007. Năm học 2022-2023, em là học sinh lớp 9A2 trường THCS Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Giờ đây, em đang là học sinh lớp 10C04, trường THPT Hoàng Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Sinh ra và lớn lên tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Kiệt có bố là viên chức ngành điện lực, đang công tác tại Điện lực huyện Đông Anh, công việc thất thường, đồng

lương eo hẹp khiến anh phải tất tả ngược xuôi, làm thêm những việc khác ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập chăm lo cho gia đình. Mẹ em là một nhân viên kế toán đang làm việc cho một công ty tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công việc và thu nhập của chị tuy có ổn định hơn, nhưng mấy năm qua, hai anh chị cũng phải chật vật để chăm lo cho gia đình, nuôi các con ăn học và chữa bệnh cho con.

Chuyện là, vào năm 2020, lúc đó Kiệt đang là học sinh lớp 8, trường THCS Nhân Chính. Từ đầu năm học, sức khỏe của em có nhiều biểu hiện suy giảm nghiêm trọng, mắt kém đi nhiều. Gia đình lo lắng đưa em đi khám và bàng hoàng nhận thông tin, em bị khối u tế bào mầm giữa tuyến Yên và tuyến Tàng. Khối u ác tính nhưng cơ hội cứu chữa vẫn còn. Đứng trước sinh mệnh của con,

bố mẹ Kiệt không do dự, gạt đi nỗi đau, anh chị đình hoãn mọi công việc và dự định để tập trung chữa bệnh cho con. Từ một học sinh lớp 8 đang tuổi ăn, tuổi học, mỗi ngày hồn nhiên vui tươi đến trường cùng với các bạn, nay Kiệt phải nghỉ học để chữa bệnh. Gần một năm ròng trong bệnh viện, em phải trải qua những lần xạ trị đầy đau đớn và cam go. Kiệt vốn thể trạng nhỏ bé hơn các bạn, nay phải đối diện với bệnh tật hiểm nghèo và quá trình điều trị đầy khắc nghiệt, gia đình, người thân, thầy cô và bạn bè của em không khỏi lo âu.

Bản thân tôi, khi viết bài này là một thầy giáo trực tiếp dạy em và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp em đang học. Chứng kiến câu chuyện của Kiệt, tôi không khỏi cảm động và khâm phục nghị lực phi thường của em. Khi trò chuyện tâm sự với em để lấy tư liệu viết bài, tôi không dám hỏi em về những nỗi đau và tâm trạng, cảm xúc của em khi đó. Bởi tôi nghĩ rằng, làm như vậy là gọi lại một dấu ấn đau lòng trước những gì mà em đã phải trải qua. Khi tôi hỏi chuyện và ngó ý xin bố mẹ em một vài kiểu ảnh để viết bài, bố mẹ Kiệt cũng tâm sự: Đó là một quãng thời gian thật sự khó khăn và đau lòng, với con và với gia đình. Chứng kiến con đau ốm, phải vượt qua những lần xạ trị đầy khó khăn, anh chị khổ tâm vì sinh con ra lành lặn bình thường mà lớn lên bỗng dưng lại phải gánh chịu bạo bệnh hiểm nghèo. Chứng kiến nỗi đau của con, anh chị cũng không muốn lưu lại hình ảnh của những ngày tháng đó.

Nhưng điều kì lạ là, cậu học trò nhỏ nhắn, trông có phần mảnh khảnh, yếu ớt hơn các bạn ấy lại có một nghị lực sống phi thường. Qua từng lần, từng lần xạ trị, trải qua bao nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, Kiệt dần dần bình phục, sức khỏe tốt dần lên, khối u được khống chế. Sau một năm chiến đấu với bệnh tật, đến năm học 2021-2022 em lại tiếp tục trở lại trường, học lại từ lớp 8. Trước đây là một cậu bé nhanh nhẹn, thông minh, còn giờ sức khỏe yếu đi nhiều, em từ từ tiến từng bước trên con đường học tập. Tuy không vượt trội nhưng Kiệt luôn tỏa sáng trong lớp bởi hình ảnh một cậu bé hiền lành, dễ thương và có một



*Nguyễn Tuấn Kiệt (áo khoác tím than)
trong một buổi sinh hoạt chi đội*

ngộ lực phi thường. Em hòa đồng với các bạn trong lớp, rất chăm chỉ và nghiêm túc trong học tập, lễ phép với thầy cô và luôn cố gắng để bắt kịp các bạn về mọi mặt.

Khi được hỏi về những dự định sắp tới, Kiệt cho biết vì gia cảnh còn khó khăn, thương bố mẹ vất vả, nên em chỉ mong muốn thi vào một trường THPT ở gần nhà để không phải đi lại xa xôi, có nhiều thời gian hơn cho việc học tập và những nỗ lực của bản thân. Đôi mắt trong sáng nhưng không được nhanh nhẹn như một người có sức khỏe bình thường, trong cuộc trò chuyện với tôi có nhiều lần chuyển sang đỏ hoe. Có lẽ em cũng xúc động lắm khi nghĩ về những ngày tháng đối chọi với bạo bệnh và hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Nhưng tôi cảm nhận được ở Kiệt một nội tâm thật trong sáng với những khát khao bình dị khiêm nhường nhưng cũng thật cháy bỏng. Và tôi tin, bằng nội lực sẵn có, Kiệt sẽ vượt qua tất cả, sẽ thực hiện được những ước mơ, dự định của mình.

Giờ đây, Kiệt đã thành cậu học sinh lớp 10. Em đang theo học tại trường THPT Hoàng Mai, quận Thanh Xuân. Khi tôi hỏi thăm về em, các thầy cô giáo ở đây đều hết lời khen ngợi một học trò ngoan, luôn gương mẫu trong học tập và thán phục nghị lực của em. Kiệt như một nguồn cảm hứng, nguồn động lực cố gắng cho các thầy cô và bạn bè trong lớp.

Xin chúc cho em luôn mạnh khỏe, sẽ tiếp tục vững tin vào cuộc sống, vào tương lai và phát huy tốt những nội lực của mình để những ước mơ, dự định của em sẽ trở thành hiện thực.

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2024

Tác giả



Vũ Văn Toàn